



สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑

วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ศูนย์หนังสือ มก.	ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551	อนุมัติ
2	สำนักงานกฎหมาย	ร่างข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2551 รายงานผลการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ รวม 2 ราย	ที่ประชุมรับทราบ
3	กองการเจ้าหน้าที่	การพิจารณาแต่งตั้ง อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพิ่มเติม 2 รายคือ คณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวินานาชาติ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	อนุมัติ
4	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ขออนุมัติการใช้เงินกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ดำเนินโครงการจัดหาอาคารที่พักอาศัยสำหรับนิสิตและบุคลากรและอาคารจอร์จทาวน์	อนุมัติในหลักการ ใช้เงินกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ดำเนินโครงการจัดหาอาคารที่พักอาศัยสำหรับนิสิตและบุคลากร และอาคารจอร์จทาวน์ และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ควรศึกษาวิเคราะห์วงเงินและระยะเวลาส่งคืนเงินกู้ของแต่ละโครงการอย่างชัดเจน เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ควรมีการปรับปรุงทางขึ้น-ลงของอาคารจอร์จทาวน์ในโครงการที่ 3 ให้มีขนาดกว้างขึ้น 3. ควรพิจารณาขนาดพื้นที่ของห้องพัก ในโครงการที่ 2 และโครงการที่ 4 กล่าวคือ ขนาดห้องของหอพักศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ซึ่งถ้าใช้แบบเดียวกับหอพักนานาชาติที่วิทยาเขตกำแพงแสน อาจมีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น ส่วนขนาดห้องของหอพักสำหรับนิสิต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อาจมีขนาดเล็กเกินไปสำหรับจำนวนนิสิตที่จะอยู่รวมกัน 5-7 คน 4. ปัจจุบันการจราจรบริเวณซอยพลโยธิน 45 ในช่วงเย็น มีความคับคั่งมาก รวมถึงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงควรมีการขยายถนนเพื่อรองรับปริมาณผู้ใช้ถนนที่เพิ่มมากขึ้น
		รายงานผลการดำเนินงานของคณะ สถาบัน สำนัก ประจำปีการศึกษา 2549 จำนวน 5 หน่วยงานดังนี้ 1. คณะวิทยาการจัดการ 2. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 3. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 4. สำนักพิพิธภัณฑสถานและวัฒนธรรมการเกษตร 5. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.	ที่ประชุมรับทราบ
5	คณะเศรษฐศาสตร์	อนุมัติให้คณะเศรษฐศาสตร์ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตร แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข	
6	คณะวนศาสตร์	อนุมัติให้คณะวนศาสตร์ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข	ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7	อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ จำนวน 17 ราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 17 ราย	ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
8	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขต สุพรรณบุรีและโครงการจัดตั้ง วิทยาเขตกระบี่	<p>แผนการดำเนินงาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2554</p> <p>ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อคิดเห็นเสนอแนะดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.แผนการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตทั้ง 3 แห่ง ที่นำเสนอยังไม่มีความเชื่อมโยงกับนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยฯ 4 ประการคือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงควรจัดทำให้สามารถเชื่อมโยงกับแผนและนโยบายของอธิการบดีที่ได้แถลงไว้ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 2.ควรแสวงหาความร่วมมือจากท้องถิ่นให้มากที่สุด โดยส่งบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความสามารถที่จะไปเชื่อมสัมพันธ์กับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 3.ควรแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตร่วมกับบุคคลในท้องถิ่น โดยให้มีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อแก้ไขปัญหาและหาแนวทางในเรื่องของการพัฒนาวิทยาเขตให้เจริญก้าวหน้ามากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามศักยภาพที่มีอยู่ 4.ควรมีคณะทำงานฯ ในการติดตามการทำงานของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตทั้ง 3 แห่ง และควรมีการทบทวนแผนงานที่นำเสนอทั้ง 3 วิทยาเขตให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและที่เป็นไปได้ 5.โครงการจัดตั้งวิทยาเขต ภารกิจหลักคือการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ส่วนการเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา การให้บริการวิชาการ และการวิจัยเป็นการกิจกรรมที่ 1 ที่ไม่สามารถดำเนินการเปิดสอนปริญญาตรีได้ เนื่องจากความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐาน ตลอดจนบุคลากร ก็ควรพิจารณาคัดเลือกแนวทางการดำเนินงานให้ชัดเจน 6.ในการเปิดสอนโครงการภาคพิเศษ โดยเฉพาะระดับปริญญาตรี ควรมีความชัดเจนในคำนิยามและขอบเขตของคำว่า "ภาคพิเศษ" ความพร้อมในเรื่องสถานที่เรียนและสถานที่พักของอาจารย์ที่ไปปฏิบัติงาน นอกจากนี้ในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีควรมีการประสานกับคณะที่สอนวิชาพื้นฐาน วิเคราะห์รายละเอียดและสอบถามผู้เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการประกันคุณภาพในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ 7.เห็นควรให้มหาวิทยาลัยฯ ทำหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการรายงานให้ทราบถึงสถานการณ์ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตทั้ง 3 แห่ง และแจ้งให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คงไม่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ หากรัฐบาลไม่ให้การสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านงบประมาณ และอาจจำเป็นต้องขอยกเลิกการดำเนินโครงการในที่สุด <p>อธิการบดีได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถดำเนินโครงการจัดตั้งวิทยาเขตทั้ง 3 แห่งให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกเริ่ม โครงการจัดตั้ง เนื่องจากข้อจำกัดในด้านงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งไม่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลอย่างพอเพียง และไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางพื้นที่ มหาวิทยาลัยฯ เคยทำหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้รับการยืนยันความชัดเจนในการสนับสนุนการดำเนินงานจากกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น จึงพิจารณาเห็นว่า</p> <p>ประการแรก โครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่ อาจดำเนินการตามข้อเสนอของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่คือ จัดการศึกษาต่อยอดจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยอาจคัดเลือกนักเรียนส่วนหนึ่งจากวิทยาลัยเกษตรกรรมกระบี่เพื่อศึกษาต่อด้านการเกษตร และนักเรียนระดับ ปวส. อีกส่วนหนึ่งอาจศึกษาต่อด้านการโรงแรมและท่องเที่ยว สำหรับสถานที่เรียนอาจใช้อาคารของศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง ซึ่งมีหอพักและห้องเรียนที่สามารถใช้ประโยชน์ได้พอสมควร</p> <p>ประการที่สอง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี อาจดำเนินการในลักษณะสถานีวิจัยที่อาจมุ่งส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในเขตภาคกลาง และอาจคืนพื้นที่บางส่วนที่ไม่ได้ใช้ให้กับจังหวัดลพบุรี</p>	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8 (ต่อ)			<p>ประการที่สาม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เนื่องจากได้มีการใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้จำนวนหนึ่งในการลงทุน ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ แล้ว กอปรกับมีโครงการเปิดสอนระดับปริญญาโทอยู่แล้ว จึงอาจปรับให้มีโครงการฝึกอบรมด้วย</p> <p>การนี้ อธิการบดีเสนอขอแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานตามข้อคิดเห็นที่ได้นำเสนอและจะนำเสนอความคืบหน้าต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p>ที่ประชุมฯ ทราบและให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามที่อธิการบดีเสนอต่อไป</p>
9	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง การดำรงตำแหน่งผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ที่ประชุมรับทราบ
10	คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร	รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก	
11	คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ	รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยของคณะวิชา และวิทยาเขต ประจำปี 2550	
12	งานประชาสัมพันธ์ มก.	สรุปข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2550 รวมจำนวน 156 ข่าว	
13	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์เรื่อง หลักสูตรสหวิทยาการ	
14	นายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	<p>- ขอให้มหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบเกี่ยวกับการจดทะเบียนใช้ชื่อของสหกรณ์ โคนือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำกัด เนื่องจากชื่อของมหาวิทยาลัยฯ ที่ปรากฏในลักษณะเชิงพาณิชย์ อาจมีผลต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ</p> <p>- อธิการบดี แจ้งว่ามหาวิทยาลัยฯ ทราบเรื่องดังกล่าวและตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่เคยมีการขออนุญาตใช้ชื่อมหาวิทยาลัยฯ แต่ขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ มิได้ดำเนินการทางกฎหมายแต่อย่างใด เนื่องจากหน่วยงานนี้ดำเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในอดีต ประกอบกับเป็นกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะวิทยาเขตกำแพงแสน จึงขอรับที่นำไปพิจารณาแนวทางแก้ไขต่อไป</p>	

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี)

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี